

Số: 609/PGDDĐT

Mỹ Tú, ngày 18 tháng 9 năm 2023

V/v tăng cường công tác tuyên  
truyền, thực hiện chính sách BHYT  
học sinh năm 2023 - 2024

Kính gửi: Hiệu trưởng các trường tiểu học, THCS  
trên địa bàn huyện Mỹ Tú.

Căn cứ Công văn 1249/UBND - VX ngày 14/9/2023 của UBND huyện Mỹ Tú về tăng cường công tác tuyên truyền, thực hiện chính sách BHYT học sinh năm 2023 – 2024.

Theo báo cáo của các đơn vị trường tiểu học, trung học cơ sở trên địa bàn huyện Mỹ Tú, tính đến ngày 18/9/2023 học sinh tham gia BHYT đạt 70,5% còn 3.960 học sinh chưa tham gia; một số đơn vị tham gia đạt dưới 50%.

Bảo hiểm Y tế đối với học sinh là bắt buộc, UBND huyện chỉ đạo năm học 2023 – 2024 phấn đấu học sinh tham gia đạt 100%. Nhằm đảm bảo quyền lợi chăm sóc sức khỏe cho học sinh, Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường tiểu học, trung học cơ sở thực hiện một số nội dung sau:

1. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động phụ huynh tham gia BHYT cho học sinh, làm cho người dân nhận thức đầy đủ BHYT học sinh là bắt buộc, xem việc tham gia BHYT là nhiệm vụ của học sinh, là trách nhiệm của phụ huynh để đối tượng chủ động tham gia.

2. Tiếp tục rà soát, nắm chặt danh sách học sinh chưa tham gia BHYT, tìm hiểu kỹ nguyên nhân để có biện pháp tuyên truyền, vận động. Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính quyền địa phương để tham mưu cho cấp uỷ Đảng chỉ đạo thực hiện chính sách BHYT học sinh trên địa bàn. Chủ động tìm nguồn tài trợ; tham mưu đề xuất UBND xã, thị trấn có chính sách hỗ trợ cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được tham gia BHYT.

3. Tăng cường trách nhiệm của giáo viên trong công tác tuyên truyền phổ biến chính sách BHYT học sinh; trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện chính sách BHYT. Hiệu trưởng chủ động hơn nữa trong việc tìm giải pháp và thực hiện nhằm đạt được chỉ tiêu UBND huyện giao trong năm 2023 – 2024.

Phòng Giáo dục và Đào tạo sẽ xem xét gắn việc thực hiện chính sách BHYT học sinh là tiêu chí xét thi đua, khen thưởng cuối năm. Đề nghị thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện các nội dung nêu trên/.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VT.

**KT. TRƯỞNG PHÒNG  
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG**

**Nguyễn Thành Tuấn**

